

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH SƠN LA KHÓA
XV, NHIỆM KỲ 2021-2026.**

Kính thưa: Đ/c Chủ tọa Hội nghị

Kính thưa các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Sông Mã.

Thưa các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN các xã và Thị trấn Sông Mã.

Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị cử tri lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc hội nghị của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp.

Về tiêu sử của bản thân tôi đã được chủ tọa hội nghị thông qua, tôi xin phép không được giới thiệu lại.

Kính thưa cử tri và nhân dân!

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Vì vậy khi được sự chấp thuận của tổ chức, sự tin nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri của huyện Sông Mã.

Kính thưa cử tri và nhân dân!

Sông Mã là huyện biên giới của tỉnh Sơn La, một trong những huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh về diện tích và dân số. Là một công dân sinh sống tại huyện tôi nhận thấy trong những năm qua với sự quan tâm đầu tư của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy ủy, HĐND, UBND huyện; sự đoàn kết, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Vì vậy các các mục tiêu, nhiệm vụ của huyện về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn vừa qua phần lớn đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển khá; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực; thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán hàng

năm; phát huy tốt nội lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài; kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tăng cường; tập trung phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Các khu vực khó khăn được quan tâm đầu tư, lồng ghép các nguồn vốn để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất; đã đưa một số mô hình kinh tế có hiệu quả vào thực hiện. Văn hóa – xã hội tiếp tục có những bước phát triển; các phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp; chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện và nâng lên; Công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các chính sách xã hội được thực hiện đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững; công tác đối ngoại được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được. Trong những năm qua trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Sông Mã của chúng ta cũng còn những khó khăn, tồn tại; những vấn đề cần phải quan tâm xử lý, giải quyết đó là: Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa đồng đều giữa các vùng; đời sống của một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới còn gặp khó khăn. Tình trạng vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm Luật Bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn huyện. Hệ thống thiết chế văn hoá, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn còn thiếu. Công tác giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn ở mức cao, khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn còn hạn chế. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gây mất ổn định; tệ nạn liên quan đến ma túy còn diễn biến phức tạp; công tác bảo vệ môi trường cần phải được tăng cường hơn nữa.

Kính thưa cử tri và nhân dân!

Với nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của một người công dân sinh sống trên địa bàn huyện. Cá nhân tôi tâm niệm rằng nếu vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; tôi mạnh dạn đưa ra Chương trình hành động của cá nhân với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đang được tổ chức giao phụ trách. Với chức trách nhiệm vụ là Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện tôi sẽ tiếp tục tham mưu tốt cho TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện những nội dung, công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND&UBND huyện qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Đặc biệt sẽ chú trọng ưu tiên tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác đối thoại, tiếp thu và giải quyết những ý kiến kiến nghị của nhân dân; Phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn huyện triển khai và tăng cường thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

2. Tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu chấp hành pháp luật cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân dân, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân.

3. Tích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lí Nhà nước để áp dụng vào công việc; nỗ lực trong thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác; nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; xứng đáng với niềm tin của nhân dân, cử tri của huyện.

4. Sâu sát cơ sở, liên hệ và giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định. Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đến diễn đàn của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại Hội đồng nhân dân tỉnh; nhất là những vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân huyện nhà. Sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Tham gia đầy đủ các Kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh; các hoạt động của tổ đại biểu HĐND. Tích cực cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền cho ý kiến và Quyết định của HĐND tỉnh.

Trên đây là những nội dung chủ yếu trong chương trình hành động của cá nhân. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu và cử tri; cảm ơn UBNDTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này. Tôi mong rằng sẽ nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của nhân dân để tôi được trở thành người đại biểu, trở thành cầu nối giữa cử tri, nhân dân với các cấp chính quyền.

Cuối cùng xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri dự hội nghị ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN



Lò Văn Tiến